



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน: มันสำปะหลัง..ภาคเหนือตอนล่าง	ไทยรัฐ
2. ปลัดเกษตรฯ นำทีม ตรวจสอบพื้นที่สิงห์บุรี รุดเยี่ยมยาเกษตรกร รับผลกระทบน้ำท่วม	แนวหน้า
3. กรมข้าวห่วงปัญหา'ข้าวกระทบหนาว'	แนวหน้า
4. 'อลงกรณ์'หนุนงานสหกรณ์ มุ่งให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ส่งออกข้าว9ด.ไทย9.52หมื่นล้าน	มติชน
6. สก๊อปพิเศษ: ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ส่งเสริมกลุ่มทำนาประณีตศรีสำราญ พัฒนา...	สยามรัฐ
7. รมช.มัญญา ชมวิถีควายปลักแห่งทะเลน้อย หลัง FAO ยกให้เป็นพื้นที่มรดก...	ไทยโพสต์
8. เกษตรฯจับมือโคลอมเบีย แลกเปลี่ยนข้อมูลปลูกข้าว	แนวหน้า
9. ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากดิจิทัล-เริ่ม17พ.ย.นี้	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ชาวเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ยืมข้าวโพดหวานราคาพุ่ง12บาทต่อ กก.	เดลินิวส์
12. ทวีร์เมืองนอกซื้อผลไม้สด ระวังผิดกม.นำเข้าประเทศ	ไทยรัฐ



เพิ่มขึ้นร้อยละ 2...
พิจิตรเนื้อที่เก็บเกี่ยว
17,210 ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ
6 ผลผลิต 54,797 ตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7...
นครสวรรค์ เนื้อที่
เก็บเกี่ยว 501,708 ไร่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ผลผลิต
1,615,500 ตันเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 13...อุทัยธานี เนื้อที่เก็บเกี่ยว 225,758 ไร่ ลดลงร้อยละ 6
ผลผลิต 756,741 ตัน ลดลงร้อยละ 6...เพชรบูรณ์ เนื้อที่เก็บเกี่ยว
306,066 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ผลผลิต 1,071,231 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา พื้นที่
5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างยังคงได้รับผลกระทบ คาดว่าในส่วนภาค
การเกษตรจะมีผลผลิตได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ทางจังหวัดและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงสำรวจพื้นที่
ความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผล
กระทบต่อไป ทั้งนี้ ฝากไปถึงเกษตรกรทุกท่านในการเก็บเกี่ยวผล
ผลิต ควรคำนึงถึงช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและ
ท่อนพันธุ์ที่ดีสำหรับการผลิตถัดไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระดับ
ราคาที่จะได้รับ.

ส-ล-ต

มันสำปะหลัง..ภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12)

พยากรณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2566 (ต.ค.2565-ก.ย.2566)
ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์,
อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 1,777,748 ไร่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 74,754 ไร่ หรือร้อยละ 4 มีผลผลิต 5,930,831
ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 271,233 ตัน หรือร้อยละ 5

เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรขายได้ราคาดี จึงทำให้ขยาย
เนื้อที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานและข้าว โทดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีต้นทุนสูง
กว่า ประกอบกับปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผล
ให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตดี

โดยจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ไปจนถึง
เดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ผลผลิตจะออกตลาดมากที่สุดช่วง
ม.ค.-มี.ค.2566 คิดเป็นร้อยละ 72 ของผลผลิตทั้งหมด

หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า กำแพงเพชร เนื้อที่
เก็บเกี่ยว 727,006 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ผลผลิต 2,432,562 ตัน

ปลัดเกษตรนำทีม ตรวจสอบพื้นที่สิงห์บุรี รุดเยียวยาเกษตรกร รับผลกระทบน้ำท่วม

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยใน จ.สิงห์บุรี โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่สวนศรีวิเชียร ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี ว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้มีหลายอำเภอได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ ต.ทับยา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีเพียงสวนศรีวิเชียรแห่งเดียวที่สามารถรอดพ้นจากน้ำท่วมได้ เนื่องจากเป็นแปลงที่ใช้หลักการโคกหนองนาโมเดลในการทำเกษตร มีการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งน้ำไว้ในพื้นที่สวน และใช้ดินจาก

การขุดบ่อมาเสริมเป็นคันกั้นน้ำบริเวณโดยรอบแปลง บนคันดินมีการปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ต้นพะยูง ต้นยางนา และเสริมระหว่างระยะด้วยต้นกล้วย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับไม้ยืนต้น ประกอบกับมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกข้าวเป็นหลักและแบ่งแปลงสำหรับปลูกไม้ผล อาทิ ส้มโอ ฝรั่ง ชมพู่ ผลไม้ตามฤดูกาล ทำให้เป็นเพียงสวนเดียวในพื้นที่ซึ่งสามารถทำการเกษตรต่อไปได้ โดยหลังจากนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สวนศรีวิเชียร เป็นแปลงต้นแบบนำร่อง สำหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอนาค

ขณะเดียวกัน ได้ถือโอกาสพบปะกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี รับทราบปัญหา ความต้องการต่างๆ รวมทั้งได้ให้กำลังใจ และได้นำสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็น พด.6 พันธุ์มะนาว พันธุ์กล้วย และเมล็ดพันธุ์ผัก มามอบให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมด้วย

กรมข้าวห่วงปัญหา'ข้าวกระทบหนาว'

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการและมอบหมายให้กรมการข้าว เร่งให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ชาวนาอย่างใกล้ชิดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิที่ลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดย นายณัฐฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส จึงเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกข้าว เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง อาจทำให้ประสบกับปัญหา "ข้าวกระทบหนาว" ที่จะส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

นายณัฐฤทธิศักดิ์กล่าวต่อว่า เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงนาและสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที่ โดยอาการของต้นข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวนั้นส่วนใหญ่พบว่า ข้าวมีโอกาสเป็นหมันสูง ออกรวงข้าว และสุกแก่ไม่พร้อมกัน โดยอาการเป็นหมันนั้น จะพบในช่วงวิกฤตในอุณหภูมิ 15-17 องศา และจะพบอาการดังกล่าวในอุณหภูมิ 17-19 องศา สำหรับพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่ออากาศหนาว ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศหนาวเย็นนั้น ได้แก่ พันธุ์สุวรรณบุรี 3 ที่สามารถเกิด

ขึ้นได้กับข้าวทุกระยะ นอกจากนี้ อุณหภูมิที่ลดต่ำลงยังส่งผลกระทบต่อให้การสังเคราะห์แสงของข้าวลดลงอย่างมาก หากอุณหภูมิของรากและอากาศต่างกัน 5-7 องศา จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในใบข้าวด้วย และพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอเมื่อกระทบต่ออุณหภูมิต่ำ ปริมาณโปรตีนในอับเรณูของข้าวจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 2 เท่า และหากยังลงมืออากาศหนาวต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อกรออกรวงและผลผลิต โดยแนวทางแก้ไขคือฉีดพ่นฮอร์โมน (NAA, ไซโตไคนิน หรืออื่นๆ) เพื่อกระตุ้นให้ข้าวออกรวง

'อลงกรณ์' หนุนงานสหกรณ์ มุ่งให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ให้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าการมอบนโยบายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร และขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร มีเป้าหมายในการพัฒนาให้ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น” มุ่งเน้นให้ “เกษตรกรรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์” สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรของชุมชน โดยส่งเสริมให้นำแนวทาง “การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต” เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างระบบการเงินการบัญชีที่มีเกณฑ์การตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ปฏิบัติ มีการกำหนดเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี การควบคุมและดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นายอลงกรณ์กล่าวอีกว่า ได้มอบนโยบายแก่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แบ่งเป็นนโยบายด้านการส่งเสริม พัฒนา และการกำกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 1.ผลักดันให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3.การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และ 4.แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นโยบายด้านการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย 1.พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี 2.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ 3.พัฒนาความสามารถด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร และ 4.มุ่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการบัญชีเพื่อให้บริการแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

“การทำงานในปีงบประมาณ 2566 ขอให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสานความร่วมมือและช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความมาตรฐานสูงขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และขอให้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการของสหกรณ์ให้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ซึ่งท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนทัพหน้า ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชน จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” นายอลงกรณ์ กล่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16319

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 4.62

Ad Value: 5,544

PRValue (x3): 16,632

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ส่งออกข้าว9ด.ไทย9.52หมื่นล้าน



● ส่งออกข้าว9ด.ไทย9.52หมื่นล้าน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่ รัฐบาลสนับสนุนการส่งออกข้าว ส่งผลให้ช่วง 9 เดือนของปีนี้ ส่งออก 5.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 39.1% สร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึง 95,233 ล้านบาท คาดทั้งปีส่งออก 7-8 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกอีกครั้ง โดยไทยเตรียมจัดงานประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน ที่ จ.ภูเก็ต



**ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ >12**
ส่งเสริม
กลุ่มทำนา
ประณีตศรีสำราญ
พัฒนาศักยภาพ
กระบวนการ
ผลิตข้าว
สร้างรายได้มั่นคง

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ส่งเสริมกลุ่มทำนาประณีตศรีสำราญ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตข้าว สร้างรายได้มั่นคง



สก๊อปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพ ให้มีความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย เกษตรกรชาวนาไทยจึงจำเป็นต้องผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อท้องตลาด อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตข้าวได้อีกด้วย

กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ



ผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตข้าวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายอำนาจ พงษ์พนัส เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญาน ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กล่าว ว่า โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นโครงการที่ต้องการให้ยกระดับคุณภาพ

ข้าวทั้งในการผลิต เกี่ยวกับแปลงข้าวและผลผลิตของข้าว เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพมาตรฐานเกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพได้มีการส่งเสริมในหลายพื้นที่สำหรับกลุ่มทำนาประณีตชาวอินทรีย์ศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ศูนย์ฯได้เข้ามาดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

เนื่องจากว่าแปลงนี้ เป็นแปลงที่เข้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม นาแปลงใหญ่ ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 และมีการพัฒนาทั้งด้านแปลงและผลผลิตของกลุ่มมาตลอด เพราะฉะนั้นใน

การที่จะทำให้ผลผลิตข้าวได้คุณภาพมาตรฐานที่ดี จึงเป็นก้าวแรกในการที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้ ปัจจุบันกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้เข้ามาให้ความรู้ในการทำเมล็ดพันธุ์ ทั้งชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก โดยทางกลุ่มก็จะผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นของตนเองในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี มีการบริหารจัดการศัตรูข้าวด้วยระบบของชีวภาพ เช่น การใช้เชื้อไตรโคเดออร์มา ที่จะมาช่วยในการควบคุมโรคพืชของต้นข้าว มีการควบคุมแปลงในการตรวจตัดข้าวปน เพื่อให้ได้คุณภาพข้าวของแปลงที่ดี ส่วนนี้จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปสินค้าต่อไป

นายทรงศิริ นราพงษ์ ประธานกลุ่มทำนาประณีตศรีสำราญ เปิดเผยว่ากลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญจากเดิมที่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในปัจจุบันทำนาแบบ

วิถีธรรมชาติ ส่งต่อวิถีการทำนาจากรุ่นสู่รุ่นตามบรรพบุรุษเคยทำมา ทำโดยไม่มืองค์



ความรู้ลองผิดลองถูกกันเองราคาข้าวตกต่ำทำนาแต่ละปีก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรไม่มีคุณภาพมาตรฐานส่งผลให้ถูกกดราคาจากโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2559 กรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพมีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาส่งเสริมในพื้นที่และกลุ่มเห็นว่าอยากที่จะพัฒนาผลผลิตข้าวให้ดีขึ้นรวมถึงราคาข้าวที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยพี่น้องเกษตรกรก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่นั้นมา ซึ่งเมื่อกลุ่มเข้าร่วมโครงการกับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ สิ่งแรกเลยที่มีการพัฒนาคือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ ผลผลิตข้าวก็ดีขึ้นราคาขายดีขึ้น เมื่อเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพแล้วกลุ่มจึงมีการต่อยอดสีแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวส่งผลให้กลุ่มมีกำไรเพิ่มขึ้นและมีแนวทางที่จะขยายช่องทางการตลาดต่อไปได้ในอนาคต

รมช.มนัญญา ชมวิถีควายปลักแห่งทะเลน้อย หลัง FAO ยกให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับฟังรายงานจากองค์กรเครือข่ายผู้เลี้ยง “ควายปลัก” (ควายน้ำ) แห่งทะเลน้อยที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) ของไทย จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จากนั้น เดินทางไปมอบถุงยังชีพคู่สัตว์และหญ้าแห้งพระราชทานจำนวน 4 ตัน ให้กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงควายทะเลน้อย และพบปะรับฟังปัญหา



และให้กำลังใจแก่กลุ่มสหกรณ์จังหวัดพัทลุง “ยินดีกับพี่น้องชาวพัทลุงและถือเป็นการเพิ่มความภาคภูมิใจของคนไทยที่ระบบการเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ควายปลักให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และที่สำคัญคน สัตว์ และป่า ต้องอยู่ร่วมกันได้ และใช้ประโยชน์ในถิ่นที่อยู่อาศัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทะเลน้อยถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงอยากให้คุณช่วยกันรักษา ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุน และบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว ทั้งนี้ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

ห้วยป่าเขียว จำกัด กลุ่มองค์กรเครือข่าย และประชาชน จำนวน ประมาณ 300 ครอบครัวประกอบอาชีพเลี้ยงควายปลัก ในพื้นที่ป่าขึ้นเขตอนุรักษ์ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เนื้อที่ประมาณ 280,000 ไร่ และมีพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถเลี้ยงปลูสัตว์ได้ ประมาณ 17,500 ไร่ ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมการเลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ปัจจุบันมีประมาณ 4,400 ตัว ควายจะมีการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมแหล่งพืชอาหารสัตว์ที่ควายหากินทุกปีในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จะประสบปัญหาขาดแคลนทำให้ควายตายปีละ 100-200 ตัวทุกปี ในปี 2560 เป็นต้นมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของวิถีวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ได้ประสาน ขอขึ้นทะเบียน “ควายปลัก” (ควายน้ำ) แห่งทะเลน้อย เป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) ของไทย

จาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทางคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงในการขอรับรอง ระบบการเลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 และได้รับรองขึ้นทะเบียนควายปลัก หรือควายน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นปลูสัตว์ชนิดแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกเกษตรโลก สำหรับในด้านการตลาดสหกรณ์ฯ ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายและเกษตรกรสหกรณ์ฯ กระจายไปยังประเทศมาเลเซีย หรือการบริโภคในท้องถิ่น ราคาเฉลี่ยตัวละ 40,000 - 50,000 บาท สร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 50,000 - 100,000 บาทต่อครัวเรือน ถือเป็นอาชีพหลักที่สำคัญ โดยสหกรณ์ฯ จะไปสนับสนุนด้านเงินทุนในการจัดหาพันธุ์สัตว์อาหารเป็นสำคัญ

เกษตรฯจับมือโคลอมเบีย แลกเปลี่ยนข้อมูลปลูกข้าว

นายกฤษ อุดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากหอการค้า จังหวัด Casanare ประเทศโคลอมเบีย นำโดย นายเมฆุส ออร์ลันโด ริโอส CEO บริษัท Cosechar Sas ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะ เนื่องจากมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจ การค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมข้าวไทย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและโคลอมเบีย โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการเยี่ยมชมการเพาะในครั้งนี้ที่กรมการข้าว

ทั้งนี้ ในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมการเพาะในครั้งนี้ ฝ่ายโคลอมเบีย ประสงค์จะทำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและเกษตรกรระหว่างกัน โดยฝ่ายโคลอมเบียมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวและการสีข้าว และฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกข้าว ซึ่งหากทั้งสองประเทศ ได้ทำความร่วมมือกัน จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากดิจิทัล-เริ่ม17พ.ย.นี้

ผู้จัดการรายวัน360° - ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก "สลากดิจิทัล ธ.ก.ส." ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 0.07 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 5 ล้านบาท รางวัลพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง เป็นเงินรางวัล 2 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาทต่อเดือน โดยยกเว้นภาษีดอกเบี้ย สำหรับบุคคลธรรมดา เปิดรับฝาก ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

นายชนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก "สลากดิจิทัล ธ.ก.ส." ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus เพื่อสนับสนุนการออมเงินและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก และสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในราคาหน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย สูงสุด 5 ล้านบาท โดยสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เป็นสลากชนิดไร้กระดาษ มีอายุรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.07 ต่อปี นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคมของทุกปี รวม 24 ครั้ง

ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 5,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 180 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 600 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 1,200 รางวัล รางวัลละ 400 บาท รางวัลที่ 5 มี 6,000 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 60,000 รางวัล รางวัลละ 25 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 600,000 รางวัล รางวัลละ 10 บาท และรางวัลพิเศษปีละ 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนธันวาคม 2566 ครั้งละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท รวมรางวัลสูงสุดทั้งสิ้น 668,042 รางวัล เป็นเงินรางวัลรวมสูงสุด 16,917,000 บาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยผู้ฝากต้องฝากสลากภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆ

ทั้งนี้ กรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย (ต้นเงินคงเหลือ 48 บาทต่อหน่วย) ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากการฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. บนแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ได้อีกด้วย.

เกษตรวันนี้.....● “ระพีภัทร์ จันทร” ดั่งนั้นขอให้ประชาชนระวังในการกระทำดัง
ศรีวงศ์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ฝาก กล่าวที่อาจเกิดจากความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
บอกว่า ขณะนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว พบว่า และไม่มีเจตนากระทำผิด หากพบนำสินค้า
ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผลไม้สด (พลับ ฝรั่ง) เข้าประเทศเป็น
โดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น นิยมซื้อ จำนวนมาก โดยไม่มีใบรับรองสุข
สินค้าผลไม้สด (พลับ ฝรั่ง) เข้า อนามัยพืชจากประเทศต้นทาง
ประเทศ เป็นจำนวนมาก และไม่มีใบอนุญัตินำเข้า
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยัง สิ่งต้องห้าม เจ้าหน้าที่จะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ดำเนินการตามกฎหมายซึ่ง
และต่างประเทศให้ทราบว่า มีโทษทั้งจำและปรับรวมถึง
การนำเข้าผลไม้สดเข้ามา ยึดสินค้าเพื่อนำไปทำลาย
ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ ตามกฎหมายกักพืช ทั้งนี้จะ
สำแดงใบรับรองสุขอนามัยพืช ประสานกับทางการทำอากาศยาน
ผ่านเข้าประเทศไทยในทุกช่องทางเป็น ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เข้มข้นมากขึ้น
สิ่งที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกัก เพื่อให้ประชาชนรับทราบทั่วกัน.....●
พืช พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม.....● **นายกฯหล้าปลื**



ชาวเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมข้าวโพดหวานราคาพุ่ง12บาทต่อ กก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาซึ่งเกิดฝนตกชุกติดต่อกันยาวนาน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเสียหายอย่างหนัก อย่างเช่นข้าวโพดหวานก็เป็นหนึ่งในพืชที่ได้รับผลกระทบ เพราะการที่ต้นข้าวโพดแช่น้ำเป็นเวลานาน ต้นข้าวโพดจะเหลืองและยืนต้นตาย ทำให้ขณะนี้เกษตรกรที่สามารถปลูกข้าวโพดและรอดมาได้จะได้ราคาดีกว่าปกติอย่างมาก อย่างเช่น นายสมบูรณ์ กาลวิบูลย์ อายุ 40 ปี เกษตรกรบ้านหนองผักไผ่ ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้ผลดีเนื้อที่รวม 10 ไร่ ตอนนี้นำกำลังทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่รอรับซื้อ ซึ่งตอนนี้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 12 บาท



เลยทีเดียวน

นายสมบูรณ์กล่าวว่า ราคาข้าวโพดหวานนั้นหากเกิน 10 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไปถือว่าเป็นราคาที่สูงมากแล้วสำหรับเกษตรกร เพราะราคาเฉลี่ยของข้าวโพดที่เกษตรกรพออยู่ได้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาทขึ้นไป ซึ่งสาเหตุที่ราคาดีในช่วงนี้ก็เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดมรสุมทำให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน พื้นที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมจึงทำให้ข้าวโพดเสียหายไปเป็นจำนวนมาก ตอนนี้ผลผลิตก็เล็ขนาดตลาด เพราะข้าวโพดที่ปลูกใหม่ยังโตไม่ทัน และที่ตนเองสามารถเพาะปลูกผ่านพ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มาได้ราคาสูงอย่างนี้ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะต้องลงข้าวโพดหวานซ้ำอีกสักครั้ง เผื่อว่าจะได้ราคาดีอย่างนี้อีกสักครั้ง.

ทวีร์เมืองนอกซื้อผลไม้สด ระวังผิดกม.นำเข้าประเทศ

นายระวี ทวีร์ จันทรสร้างที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น นิยมซื้อสินค้าผลไม้สด กลับอู่กันนำเข้าประเทศเป็น



จำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ทราบว่า การนำเข้าผลไม้สดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่สำแดงใบรับรองสุขอนามัยพืชผ่านเข้าประเทศไทยในทุกช่องทางเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ



กักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระวังในการกระทำดังกล่าว ที่อาจเกิดจากความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่มีเจตนากระทำความผิด ซึ่งหากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงยึดสินค้าเพื่อนำไปทำลายตามกฎหมายกักพืช ทั้งนี้ จะประสานกับทางการทำอากาศยานให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบทั่วกัน

"ผลไม้สดที่นำเข้าโดยไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง และไม่มีใบอนุญาตนำเข้าด้านตรวจพืชทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจยึดจากนักท่องเที่ยวที่อาคารผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นและปล่อยตัว แต่ต้องยึดสิ่งของไว้จากการสอบถามพบว่า ซื้อตามคำแนะนำของไกด์นำเที่ยว จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังไม่กระทำการดังกล่าว เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับสินค้ากลุ่มนี้ เนื่องจาก การนำเข้าจะต้องมีการแจ้งนำเข้าเพื่อ



ออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงในประเทศ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเข้มเตือน.